

## สรุปการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

ครั้งที่ 12/2561 วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 มีมติในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

**1. เรื่องที่ประธานให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ :** ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งที่ประชุมรับทราบ 3 เรื่อง ดังนี้

1. เรื่อง ร่าง กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ....

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ นั้น

ขณะนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ที่ นร 0503/22302 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ลงนาม วัน เดือน ปี และส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้ว โดยมีสาระสำคัญที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับ แก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ เช่น คณะกรรมการการอุดมศึกษามีจำนวน 20 คน ลดลง 8 คน (เดิม 28 คน)

ทั้งนี้ คาดว่ากระบวนการสรรหาจะเริ่มได้จากนี้ไปโดยใช้ระยะเวลาดำเนินการอย่างน้อยประมาณ 2 เดือน ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาชุดปัจจุบันยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษาชุดใหม่

2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 โดยเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ที่กระทรวง ศึกษาธิการเสนอ ไปตรวจพิจารณาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ฯลฯ

3. เรื่อง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 โดยมีสาระสำคัญ เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยควรรวมบางส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปตรวจพิจารณา.... นั้น

ขณะนี้ได้มีการพิจารณาการตั้งชื่อล่าสุดที่อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ ว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดกรอบเวลาว่าต้องแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ แล้วนำกลับมาให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาภายในเดือนกันยายน



และคาดว่า สนช. สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 จากนั้นจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายบุคลากรกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปรับโครงสร้างและกระบวนการภายในกระทรวงใหม่ ทำให้พร้อมทำงานภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ จะมีการปรับรวมหน่วยงานภายใต้สำนัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่รวมมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน และ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ตลอดจน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) และรัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นต้น

**2. เรื่อง (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. .... :** ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. ....

**3. เรื่อง (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. .... :** ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. ....

**4. เรื่อง การขอขยายเวลาการใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ :** ที่ประชุมเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ที่มีมติไม่เห็นชอบการขอขยายเวลาการใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเร่งปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

โดยอาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า “ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัติ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นที่สุด”

**5. เรื่อง การพิจารณาประสพการณ์ และผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ทดแทนคุณวุฒิทางการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ :** ที่ประชุมเห็นชอบการพิจารณาประสพการณ์ ความเชี่ยวชาญ และผลงานในระดับชาติ ซึ่งได้รับการยอมรับจากวงการวิชาชีพ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ทดแทนคุณวุฒิทางการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 2 คน

โดยอาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า “ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัติ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นที่สุด”



**6. เรื่อง ผลการตรวจประเมินซ้ำการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี :** ที่ประชุมเห็นชอบผลการตรวจประเมินซ้ำการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตามความเห็นของคณะกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยให้มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพขยายระยะเวลาในการปรับปรุงออกไปอีก 1 ภาคการศึกษา

**7. เรื่อง การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา :** ที่ประชุมรับทราบรับทราบการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษา และให้รายงานสถิติในภาพรวมราย 6 เดือน ของสถาบันอุดมศึกษา 8 แห่ง รวมทั้งสิ้น 41 ราย

**8. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยเชิงพาณิชย์ เพื่อการบ่มเพาะวิสาหกิจและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา :** ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยเชิงพาณิชย์ เพื่อการบ่มเพาะวิสาหกิจและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีองค์ประกอบตามที่เสนอ มีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดนโยบาย มาตรการและกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างระบบความร่วมมือในการนำงานวิจัยมาขยายผลในเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมและประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกระดับกระทรวง เพื่อเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับสถาบันอุดมศึกษาในทุกมิติ มุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ กำหนดมาตรการและแนวทางเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะฯ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเสริมสร้างกลไกการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานวิจัยระดับอุดมศึกษา การบ่มเพาะวิสาหกิจ และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะการบูรณาการร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในระดับภูมิภาคและนานาชาติ และรวมถึงติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการดำเนินงาน

